

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị tháng 3 năm 2021

Ngày 30/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc Sở, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác bồi thường, GPMB thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; công tác quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng và thu gom xử lý rác thải; công tác cải cách hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác đảm bảo trật tự ATGT và cùng một số nội dung khác liên quan. Dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng hợp chung về tình hình thực hiện các nhiệm vụ; ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực, cố gắng, chủ động, linh hoạt, ứng phó kịp thời công tác phòng, chống dịch; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo; TNGT được kiểm chế. Các sở, ngành, địa phương cơ bản đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Hội nghị giao ban trước; một số nhiệm vụ đã hoàn thành theo yêu cầu, tạo chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: Nguy cơ bùng phát dịch Covid -19 vẫn còn rất lớn; một số ngành sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn; công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án đầu tư công còn chậm; công tác bồi thường, GPMB vẫn gặp khó khăn, vướng mắc; tiến độ thực hiện của nhiều dự án khu đô thị chậm và diễn ra ở hầu hết các khâu, từ bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng đến quyết toán dự án hoàn thành; tình trạng công dân tụ tập thành đoàn đi khiếu kiện vẫn diễn ra tại một số địa phương; một số vụ việc KNTC giải quyết còn chậm; triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn hạn chế; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra tại một số nơi; số lượng hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn vẫn ở mức cao, nhất là ở cấp huyện, cấp xã.

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, thời gian tới yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Thông báo số 107/TB-UBND ngày 26/3/2021 kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2021 và tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng tiến độ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, tin tưởng tham gia trong nhân dân. Tập trung giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và cử tri.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai trên địa bàn các huyện, thành phố trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (nghiên cứu thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời xử lý, giải quyết nếu cần thiết).

2. Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch dự án phát triển trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Khi có các hiện tượng sạt đất xảy ra tại các địa phương, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải vào cuộc quyết liệt để kiểm soát mọi hoạt động sử dụng đất đai, thực hiện các dự án đầu tư, giao dịch đất đai; tránh để giới đầu cơ lợi dụng các yếu tố xã hội như chuẩn bị quy hoạch đô thị, xây dựng các công trình hạ tầng, mở rộng đô thị để đẩy giá lên cao, thu lợi bất chính, gây bất ổn cho thị trường.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 745/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 về hạn mức giao đất làm nhà ở; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao và diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa áp dụng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu rà soát lại quỹ đất lúa trong Quy hoạch tỉnh, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện, thành phố giải quyết dứt điểm tình trạng trả hồ sơ quá hạn; đồng thời, kiểm tra, xác minh làm rõ việc một số đối tượng làm dịch vụ tư vấn, sang tên chuyển nhượng đất đai, tách thửa (nếu có). Nghiên cứu xem xét biện pháp tháo gỡ cho các địa phương đối với việc người dân cải tạo làm nhà, san gạt, hạ thấp độ cao.

- UBND huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung đẩy nhanh công tác tổng hợp các trường hợp vi phạm để sớm có biện pháp giải quyết xử lý.

- UBND huyện, thành phố tập trung giải quyết việc thu gom xử lý rác thải tại địa phương. Các huyện Lục Nam và Hiệp Hòa tập trung cho công tác bồi thường, GPMB dự án Nhà máy xử lý rác thải; UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án Nhà máy xử lý rác thải thành phố Bắc Giang.

3. Các chủ đầu tư, UBND huyện, thành phố quan tâm, tập trung hơn nữa đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, thi công và giải ngân các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Tập trung hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

- UBND huyện, thành phố rà soát, thống kê các dự án khu đô thị, khu dân cư chưa thể quyết toán do còn vướng mắc về công tác bồi thường, GPMB (các dự án còn lại phần diện tích nhỏ chưa GPMB) để có phương án giải quyết dứt điểm; đồng thời, đăng ký với Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ giải quyết trong tháng 4/2021.

4. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lục Ngạn, UBND huyện Tân Yên và các Bộ ngành Trung ương, chủ động xây dựng Kế hoạch xúc tiến tiêu thụ vải thiều (trước ngày 14/4/2021) kết hợp đa dạng các hình thức xúc tiến (trực tuyến, trực tiếp tại các thị trường, đối tác lớn trong và ngoài nước...); nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng của tỉnh.

5. Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện hiệu quả đợt cao điểm giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết đơn thư; khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ việc chậm tiến độ; quản lý tốt các đối tượng khiếu kiện phức tạp, không để hình thành hội nhóm và hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện.

6. Tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT, kiểm chế, giảm thiểu TNGT, kiểm soát xe quá khổ, quá tải. Công an tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025”; chủ động bố trí kinh phí tập trung triển khai Đề án lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh trên địa bàn tỉnh”.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính các cấp; kịp thời phê bình, nhắc nhở, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; phấn đấu mục tiêu trở thành nền hành chính thực sự phục vụ nhân dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp; đồng hành với khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục khuyến cáo nhân dân tổ chức đám cưới với quy mô hợp lý, tránh chủ quan gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cần quán triệt cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu trong việc giảm quy mô và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức việc cưới, việc tang.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện các nhiệm vụ **trước ngày 23/4/2021**, trong đó phải nêu rõ những nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, lý do chưa hoàn thành và kế hoạch, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; làm rõ những nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành; báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết luận Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị tháng 3/2021 để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Văn phòng TU, các ban thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND, các ban HĐND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Thành ủy, Huyện ủy, UBND huyện, thành phố;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP, các phòng, đơn vị, TKCT;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Tuấn Phú